



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๒๕

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น)

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการเสนอขอจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตทับคล้อ และมีมติมอบหมายให้ ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น) ประสานงานกับอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เพื่อหาหรือรายละเอียดการรับพื้นที่ จำนวน ๕๑๓ ไร่ จากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตั้งเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และทำความเข้าใจกับอำเภอทับคล้อว่า รัฐบาลไม่มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาจัดตั้งวิทยาเขต และหาหรือเรื่อง งาน เงิน คน กับอำเภอทับคล้อ ในกรณีใช้พื้นที่เพื่อเป็นสถานีทดลองและพัฒนาการเกษตร นั้น

ในการนี้ ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น) ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องหาหรือในเรื่องดังกล่าวเบื้องต้น ประกอบด้วย นายอำเภอทับคล้อ ปลัดอำเภอทับคล้อ หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาเขตทับคล้อ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดพิจิตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท ลิทธิ โดยมีสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๑. อำเภอทับคล้อ และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และยอมรับมติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
๒. อำเภอทับคล้อมีความประสงค์ที่จะพัฒนาระบบการเกษตรที่เป็นประโยชน์กับจังหวัดพิจิตร และจังหวัดอื่น ๆ โดยรอบและมองเห็นถึงศักยภาพด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงมีความเห็นเสนอให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ใช้พื้นที่ดังกล่าวจัดตั้งเป็นศูนย์หรือสถานีวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร ประชาชน และลูกหลานชาวจังหวัดพิจิตร และจังหวัดโดยรอบ ตลอดจนบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถเข้ามาศึกษาและใช้ประโยชน์จากศูนย์ฯ ดังกล่าวได้เต็มศักยภาพ

๓. จังหวัดพิจิตร อำเภอทับคล้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนดำเนินงาน เงิน คน ไว้เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าว โดยจะสนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้ง ๓ ด้าน ตามศักยภาพของจังหวัด ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพิจิตรได้ยื่นความจำนงในการให้ความสนับสนุนแก่มหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งแล้ว สำหรับรายละเอียดจะได้หารือกันอีกครั้งหนึ่ง


๔. จังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ไม่มีหน่วยงานใดที่สนับสนุนด้านเทคนิคการเกษตร ความรู้ต่าง ๆ แบบเฉพาะทาง ปัจจุบันจึงมีหน่วยงานภาคเอกชนเข้ามาให้การสนับสนุนด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอำเภอบัรบฉัตรมีพื้นที่ค่อนข้างมาก จึงถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้และอำเภอบัรบฉัตรในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการเกษตรไทยร่วมกัน

ทั้งนี้ จะมีการนัดหมายหารือกับผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง โดย ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ จะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ รับทราบ และมีมติให้ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น) ติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ติริโกคาภิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ